

HƯỚNG DẪN**Về việc tổ chức các hoạt động phòng, chống,
khắc phục hậu quả thiên tai và dịch tả lợn châu phi**

Thực hiện công văn số 3061-CV/TWĐTN-TNNT ngày 9 tháng 7 năm 2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cháy rừng; nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tổ chức các hoạt động, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ hướng dẫn một số nội dung, hình thức tuyên truyền, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường. Ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và sự cần thiết trong tham gia khắc phục hậu quả sự cố môi trường cho thanh thiếu nhi và người dân. Thành lập và hướng dẫn các tổ, đội, nhóm thanh niên xung kích tình nguyện trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các sự cố môi trường và tìm kiếm cứu nạn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**1. Phối hợp, tổ chức phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường**

- Khi có thông tin về thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường, chủ động nắm bắt thông tin diễn biến tình hình đồng thời tiến hành các hoạt động:

+ Nghiêm túc thực hiện phương án của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, thị, thành phố về phòng, tránh, ứng phó khi thiên tai xảy ra; phương án đảm bảo an toàn cho người dân và các hoạt động sản xuất trên địa bàn; phương án phòng chống dịch bệnh của UBND các quận, huyện.

+ Vận động nhân dân (trong đó, lấy lực lượng thanh niên là nòng cốt) chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh và tham gia tích cực các hoạt động khắc phục hậu quả sự cố môi trường. Tham gia bảo vệ, sơ tán người dân và tài sản khỏi vùng nguy hiểm của thiên tai, vùng xảy ra dịch bệnh và sự cố môi trường... khi có lệnh. Phát hiện và tham gia khoanh vùng ổ dịch bệnh, ô nhiễm môi trường do sự cố môi trường gây ra.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo các cấp.

- Khi diễn ra thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường, các đơn vị cần thực hiện các hoạt động cụ thể sau:

+ Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”: lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ; chỉ huy tại chỗ.

+ Chủ động thực hiện các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn của địa phương. Tổ chức trực ban trong thời gian có dịch bệnh, sự cố môi trường và thiên tai để nắm chắc diễn biến tình hình, đề phòng tình huống xấu và chuẩn bị phương án ứng phó thích hợp, hiệu quả; thông tin kịp thời diễn biến tình hình thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường cho toàn thể người dân trong địa bàn từng đơn vị để kịp thời ứng phó.

+ Tổ chức lực lượng tham gia ứng trực, hỗ trợ tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường. Tổ chức các hoạt động bao vây, dập tắt, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan, thực hiện đúng quy trình phòng dịch, dập dịch theo quy định. Tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo và tìm kiếm cứu nạn.

+ Đảm bảo liên lạc với Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh cấp quận, huyện, khi có tình huống đột xuất về thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường xảy ra.

- Sau thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường:

+ Tham gia hỗ trợ người dân trở về nơi sinh sống. Tham gia kiểm soát vận chuyển gia cầm, vật nuôi, sản phẩm gia cầm, vật nuôi tại nơi phát dịch. Phối hợp và tổ chức lực lượng tham gia vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại chỗ, khắc phục sự cố môi trường, tránh bùng phát lại dịch bệnh tại địa phương.

+ Phối hợp tổ chức, kêu gọi quyên góp ủng hộ, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống, tham gia các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, phân phát nhu yếu phẩm, hàng cứu trợ cho người dân.

+ Tham gia các hoạt động giúp người dân khắc phục hậu quả của thiên tai như: sửa chữa nhà cửa, đường xá, ruộng vườn, hỗ trợ các mô hình kinh tế chịu ảnh hưởng bởi thiên tai,....

2. Chế độ thông tin, báo cáo

Các quận, huyện Đoàn thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 6 tháng (**trước ngày 15 tháng 8**) và báo cáo năm (**trước ngày 5 tháng 12**) về Ban Thường vụ Thành đoàn thông qua Ban Thanh niên công nhân, đô thị và nông thôn Thành đoàn (*Địa chỉ: 36-38 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ*).

Đối với tình hình khẩn cấp khi có dịch bệnh, thiên tai, sự cố môi trường, thực hiện báo cáo ngay bằng điện thoại và sau đó báo cáo chính thức bằng văn bản tình hình thiệt hại, biện pháp khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường gây ra và kiến nghị giải quyết.

Trên đây là Hướng dẫn về việc tổ chức các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và dịch tả lợn Châu Phi của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, đề nghị Ban Thường vụ các quận, huyện đoàn triển khai như tinh thần của Hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- VP TW Đoàn (HN, HCM);
- Ban Thanh niên nông thôn TW Đoàn;
- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy;
- 9 quận, huyện đoàn;
- Lưu: VP, TNCNDT&NT_{MT}.

**TL. BAN THƯỜNG VỤ
CHÍNH VĂN PHÒNG**



Lương Hiền Đạt

